

Ngày 21 tháng 11 năm 2022



Kính gửi Quý phụ huynh và Người nuôi dưỡng,

Trong khi quý vị cùng con quý vị bắt đầu chuẩn bị cho năm tới, một lần nữa, tôi xin chào đón quý vị đến với cộng đồng trường chúng tôi. Đính kèm thư này quý vị sẽ thấy có nhiều thông tin liên quan đến Ngày Giới thiệu Trường và năm học 2023 khai giảng.

Ngày Giới thiệu Trường sẽ diễn ra vào **thứ Ba, 13 tháng 12 năm 2022**, bắt đầu lúc **9:30 sáng**. Ngày đó bắt đầu tại Hội trường Nhà trường bằng nghi thức phụng vụ và Lớp 7 năm 2023 tập họp. Khi đến trường, các gia đình có thể đi đến hội trường qua ngã văn phòng nhà trường hoặc qua lối vào phía trước hội trường từ Winifred Street (cùng lối vào với ngày thi).

Chúng tôi thân mời quý phụ huynh và người nuôi dưỡng cùng chúng tôi dự nghi thức phụng vụ vào đầu ngày và ở lại uống trà sáng.

Ngày Giới thiệu Trường kết thúc vào lúc **2:15 chiều** và quý vị có thể đón học sinh tại hội trường.

Chúng tôi mong được gặp quý vị và con quý vị vào ngày này.

Các Lớp học và các Khối năm 2023

Nhà trường đang sắp xếp các Lớp 7 năm 2023 và sẽ gửi email và gửi thư thông báo đến các gia đình trong khoảng tuần tới.

Học sinh sẽ được xếp chỗ ngồi theo nhóm cho buổi tập họp, vì vậy, điều quan trọng là phải nhớ tên lớp hoặc viết trên tờ giấy và đem theo.

Sách cũ

Sẽ có bán sách cũ sau buổi tập họp và uống trà sáng. Lối vào thư viện là đi qua ngã Winifred Street.

Quỹ Chăm trại, Thể thao và Du ngoạn (CSEF)

Tất cả các gia đình có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe (Health Care Card) đều hội đủ điều kiện nhận 225 đô-la để phụ chi phí Chăm trại, Thể thao và Du ngoạn. Bà Anne Ross, Thủ quỹ Nhà trường sẽ giúp quý vị nộp đơn. Các gia đình hội đủ điều kiện cần đặt cuộc hẹn với văn phòng để gặp bà Ross

Lệ phí và Giảm Lệ phí

Kèm theo thông tin này là Lệ phí Năm 2023. Gia đình nào muốn thảo luận về việc giảm lệ phí và/hoặc lập kế hoạch thanh toán lệ phí, vui lòng đặt hẹn gặp bà Ross.

Đồng phục

Quý vị có thể mua đồng phục tại Academy Uniforms số 10/85 Derrimut Road ở Deer Park. Trong tài liệu đính kèm có chi tiết về việc mua đồng phục. Đồng thời cũng kèm cả Chính sách về Đồng phục của Nhà Trường.

Về đồng phục, điều quan trọng cần nhấn mạnh là tất cả các mặt hàng đồng phục cần phải mua đúng theo chính sách. **Điều này bao gồm cặp đi học và giày đi học bằng da, màu đen có dây buộc.**

Thông tin đính kèm

Để giúp quý vị chuẩn bị cho năm tới, chúng tôi gửi kèm:

- Tài liệu Thông tin Lớp 7 Năm 2023
- Danh sách Sách Lớp 7 Năm 2023
- Thông tin về bán sách cũ
- Chính sách về Đồng phục (Mùa hè) và thông tin để đặt cuộc hẹn mặc thử, đặt mua và mua đồng phục.

Xin vui lòng đọc thông tin này cẩn thận. Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ có thể giải đáp một số thắc mắc của quý vị nếu có. Nếu quý vị cần biết bất cứ điều gì khác, xin vui lòng gọi điện cho văn phòng qua số 9366 2544, hỏi chúng tôi trong buổi uống trà sáng vào Ngày Giới thiệu Trường hoặc đến gặp nhà trường.

Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến học sinh và gia đình trong những tuần cuối cùng ở bậc tiểu học. Tôi hy vọng quý vị thích cột mốc quan trọng này và các nghi thức liên quan.

Ngoài Ngày Giới thiệu Trường và bức thư khi chúng tôi gửi đến quý vị về các lớp học và các khối cho năm 2023, đây là lần cuối cùng chúng tôi chính thức liên lạc với các gia đình mới trong năm nay. Chúng tôi chúc tất cả các quý vị bình an và niềm vui của Chúa Kitô trong mùa Giáng sinh này và mong được hợp tác với quý vị vào năm tới.

Kính,



Christina Utri
Hiệu trưởng

